

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันศุกร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง

๑. ถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพด้านน้ำ เกษตรจัดงานเทิดพระเกียรติในหลวง ๒ จุด ถึง ๕ ๖.ค.
๒. เปิดมาร์เก็ตฟาร์มเมอร์นาร่อง ๕ จว.วันนี้
๓. ลุยตลาดสินค้าเกษตร ปูพรมครบทุกจังหวัดเพิ่มช่องทางหารายได้
๔. บอกเล่าข่าวเกษตร
๕. โครเคเรตติแจกชุมชนละล้าน
๖. เตือนผู้เลี้ยงสุกรระวังฟิอาร์อาร์เอสเกิดช่วงเปลี่ยนฤดู
๗. เกาะข่าวเกษตร
๘. มอบเงินช่วยเหลือชาวนา
๙. กรมการข้าวเทิดพระเกียรติ๕ธันวาคมหาราชเยี่ยมชมแปลงสาธิต
๑๐. ลงขันตั้งอุตุฯแก้ยางูบ
๑๑. นครปฐมร่วมประเมินสหกรณ์มุ่งพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
๑๒. อบรมเกษตรกร ๒ ๖.ค.นี้
๑๓. ประมงหิวไทรฮือจับเรือต่างด้าว
๑๔. กระตุ้นจ้างงานเพิ่มรายได้ช่วงงดนาปรัง

หนังสือพิมพ์

แนวหน้า

กรุงเทพธุรกิจ

คม ชัด ลึก

คม ชัด ลึก

ข่าวสด

คม ชัด ลึก

เดลินิวส์

เดลินิวส์

ไทยโพสต์

โพสต์ทูเดย์

สยามรัฐ

โพสต์ทูเดย์

ข่าวสด

คม ชัด ลึก

\*\*\*\*\*

# ถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพด้านน้ำ

## ● เกษตรจัดงานเทิดพระเกียรติในหลวง 2 จุดถึง 6 รัช.

นายเลอศักดิ์ วิวัชรกุลไพฑูริย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมจัดงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมกับรัฐบาล ด้วยตระหนักถึงพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีเมตตาต่อปวงประชาราษฎร์ทั้งประเทศที่พระราชทานแนวพระราชดำริวางพัฒนาด้านการเกษตรจำนวนมาก ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - ๕ ธันวาคม 2557

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้น้อมนำพระราชกรณียกิจมานำเสนอภายใต้กรอบแนวคิด “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” โดยแบ่งการจัดงานเป็น 2 ส่วน คือ ร่วมจัดงานกับรัฐบาล ณ ห้องสนามหลวง และบริเวณหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่แยก จปร. ไปจนถึงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการการจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์คุณภาพต่างๆ อย่างมากมาย

ในการนี้ สศก. ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการบริเวณหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย ภายใต้หัวข้อ “เศรษฐกิจการเกษตรกับการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า” โดยนำเสนอถึงเรื่องราวการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่ากับ

Water footprint ซึ่งเป็นตัวชี้วัดปริมาณการใช้น้ำทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงสินค้าสู่ผู้บริโภค ทั้งปริมาณน้ำที่อยู่ในรูปของความสัมพันธ์ปริมาณน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต รวมไปถึงการนำน้ำที่ใช้แล้วมาเข้าสู่กระบวนการ 3R คือ Reuse นำน้ำที่ผ่านกรรใช้ในกระบวนการหนึ่งมาใช้ซ้ำในอีกกระบวนการหนึ่ง Reduce ลดการใช้น้ำ และ Recycle นำน้ำที่ใช้แล้วจากกระบวนการหนึ่งมาผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อไปสู่การบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืน นอกจากนี้ สศก. ยังเปิดให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรแบบเสมือนจริง และตู้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเกษตร Kiosk ในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเที่ยวชมการจัดงานทั้ง 2 แห่ง คือ บริเวณห้องสนามหลวง และบริเวณหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกัน ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - ๕ ธันวาคมนี้ นอกจากนี้ ทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการนำเสนอและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดทั้งปี 255๘ เพื่อให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญ ผนึกแรงศรัทธาให้ตระหนักถึงการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และจะเป็นการปลูกฝังแนวคิดด้านการอนุรักษ์น้ำและการใช้ประโยชน์จากน้ำอย่างรู้คุณค่าร่วมกันต่อไป

## เปิดมาร์เก็ตฟาร์มเมอร์นำร่อง5จว.วันนี้

เกษตรฯผุด"มาร์เก็ตฟาร์มเมอร์"ช่องทาง  
การตลาดสินค้าเกษตร คาดสร้างรายได้ให้  
เกษตรกรทำเงินสะพัด 370 ล้านบาท เปิดตัว  
นำร่อง 5 จังหวัดทั่วประเทศ ดิเดย์วันนี้

นายปิติพงศ์ พิ้งบุญ ณ อยุธยา  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯจะเปิด "ตลาด  
สินค้าเกษตร (มาร์เก็ต ฟาร์มเมอร์)" อย่าง  
เป็นทางการพร้อมกัน 5 จังหวัดนำร่อง ได้แก่  
เชียงราย อุตรดิตถ์ มุกดาหาร นครนายก  
และตรัง จากทั้งหมดทั่วประเทศ ในวันที่  
(28 พ.ย.)

ก่อนหน้านี้มีการเปิดอย่างไม่เป็น  
ทางการมาแล้วจำนวน 70 แห่งและคาดว่า  
ภายในเดือนพ.ย.2557 จะสามารถเปิดตลาด  
ได้ครอบคลุม 77จังหวัดทั่วประเทศ ภาย  
หลังจากมีการทดลองเปิดตลาดอย่างไม่เป็น  
ทางการในหลายๆจังหวัด โดยให้สำนักงาน  
เศรษฐกิจการเกษตร(สศก.)ทำการประเมิน  
ผลเป็นรายสัปดาห์ถึงความพึงพอใจ รสนิยม  
สินค้าที่ผู้บริโภคต้องการ รวมถึงความคิด  
เห็นของหน่วยงานราชการ องค์กรภาครัฐ  
เอกชนในพื้นที่เพื่อทำการพัฒนาปรับปรุง  
รูปแบบตลาดเกษตรกรให้มีความเหมาะสม  
และสนองความต้องการบริโภคของ  
ประชาชนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด เพื่อให้

มาร์เก็ตฟาร์มเมอร์ เป็นช่องทางการตลาด  
ให้แก่เกษตรกรได้ในระยะยาวและถาวร  
รวมถึงสร้างความเชื่อมโยงภาคธุรกิจใน  
ท้องถิ่นให้เข้ามีส่วนร่วมหรือให้การ  
สนับสนุนตลาดเกษตรกรให้เพิ่มมากขึ้น

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริม  
สหกรณ์ กล่าวว่า หลังจากมีการเปิดตลาด  
เกษตรกรในหลายๆจังหวัดไปแล้วนั้นพบว่า  
ส่วนใหญ่มียอดขายประมาณวันละ 50,000-

100,000 บาท  
โดยใน 5 จังหวัด  
นำร่องจะเป็น  
ตลาดสินค้าเกษตร  
แบบเต็มรูปแบบ  
ที่มีการขายสินค้า

จากเกษตรกร ทั้งสินค้าพืช ผักผลไม้ปศุสัตว์  
ประมงอุปโภคและบริโภคถือว่าเป็นตลาดที่  
มีความหลากหลาย น่าจะเติบโตทั้งยอดขาย  
และความนิยมจากผู้ซื้อเพราะตลาดขนาด  
เล็กที่มีการขายเฉพาะผักผลไม้จะมียอดขาย  
ต่อวันประมาณ 50,000 บาท เดือนละ 4 ครั้ง  
จะมียอดขายรวม 200,000 บาท และ 1 ปีมี  
ยอดขาย 2.4 ล้านบาท

ขณะที่ตลาดขนาดใหญ่จะมียอดขาย  
วันละ 100,000 บาท เดือนละ 4 ครั้งจะมี  
ยอดขายเดือนละ 400,000 บาท และ 1 ปีมี

ยอดขาย 4.8 ล้านบาท หรือหากรวมทั่ว  
ประเทศ 77 จังหวัด ตลาดขนาดเล็กจะมี  
รายได้ต่อปีประมาณ 184.8 ล้านบาท ขณะที่  
ตลาดขนาดใหญ่จะมีรายได้ 369.6 ล้านบาท

"ที่ผ่านมาเกษตรกรมีปัญหาไม่มี  
ช่องทางในการจำหน่าย ของดีไม่มีที่ขายหรือ  
ขายไม่ออกเพราะผู้ซื้อยังคงติดอยู่กับสินค้า  
เกษตรแบบเดิมๆแม้เกษตรกรไทย จะ  
ปลูกพืชปลอดสารได้ ปลูกพืช หรือผลไม้  
ที่มีคุณภาพสูงแต่ผู้ซื้อไม่รับไปจำหน่าย จึง  
ดำเนินการให้เกิดตลาดที่มีความยั่งยืน และ  
ประเมินผลอีกใน 1 ปีหรือต.ค.2558"

นายลอน มุ่งคุณ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน  
เทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  
และเป็นเกษตรกรพาร์ทไทม์ กล่าวว่า ตนทำ  
เกษตรวันละ 3 ชั่วโมง เช้าก่อนไปทำงาน และ  
หลังจากเลิกงาน ซึ่งช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน  
คนเริ่มหันมาให้ความใส่ใจในสุขภาพจึง  
ตัดสินใจ ทำการเกษตรไม่ใช้สารเคมีเมื่อมี  
คนรู้จักมาซื้อสินค้าเกษตรที่บ้านแต่เมื่อภาค  
รัฐมีการสนับสนุนให้มีการเปิดตลาดสินค้า  
เกษตรจึงนำสินค้าไปร่วมขาย เพราะมองว่า  
เป็นนโยบายที่ดี เกษตรกรที่มีสินค้าได้มี  
ช่องทางจำหน่าย ผู้ซื้อได้บริโภคอาหาร  
ปลอดภัยในราคาเหมาะสม โดยไม่ต้องผ่าน  
แม่ค้าคนกลาง

## ลู่ตลาดสินค้าเกษตร ปุพรมครบทุกจังหวัด เพิ่มช่องทางหารายได้

● กระทรวงเกษตรฯ นำร่องเปิดตัว “มาร์เก็ต ฟาร์มเมอร์” ใน 5 จังหวัดพร้อมปุพรมครบทั้ง 77 จังหวัดปีนี้ หวังเป็นช่องทางระบายสินค้า สร้างรายได้ให้เกษตรกร

นายปิติพงษ์ พิงบุญ ณ ออยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า วันที่ 28 พฤศจิกายน นี้ กระทรวงเกษตรฯ จะเปิดตลาดสินค้าเกษตร (มาร์เก็ต ฟาร์มเมอร์) อย่างเป็นทางการพร้อมกัน 5 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ เชียงราย อุตรดิตถ์ มุกดาหาร นครนายก และตรัง จากที่ก่อนหน้านี้มีการเปิดอย่างไม่เป็นทางการมาแล้ว 70 แห่งและคาดว่าจะภายในเดือนพฤศจิกายนนี้จะสามารถเปิดตลาดได้ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ ภายหลังจากมีการทดลองเปิดตลาดอย่างไม่เป็นทางการในหลาย ๆ จังหวัด โดยให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) ทำการประเมินผลเป็นรายสัปดาห์ เพื่อพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบตลาดให้มีความเหมาะสมและสนองความต้องการบริโภคให้ได้มากที่สุด เพื่อให้มาร์เก็ต ฟาร์มเมอร์ เป็นช่องทางการตลาดให้เกษตรกรได้ในระยะยาวและถาวร รวมถึงสร้าง

ความเชื่อมโยงภาคธุรกิจในพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมให้การสนับสนุนตลาดเกษตรให้เพิ่มมากขึ้น

นายไอลพาร์ พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่ หลังจากมีการเปิดตลาดในหลายจังหวัดไปแล้วพบว่าส่วนใหญ่มียอดขายประมาณวันละ 50,000-100,000 บาท โดยใน 5 จังหวัดนำร่องจะเป็นตลาดสินค้าเกษตรเต็มรูปแบบจึงน่าจะเติบโตทั้งยอดขายและความนิยมจากผู้ซื้อ โดยตลาดขนาดเล็กที่มีการขายเฉพาะผักผลไม้พบว่า มียอดขายต่อวันประมาณ 5 หมื่นบาท หากขายเดือนละ 4 ครั้งก็จะมียอดขายรวม 2 แสนบาท หรือคกปีละ 2.4 ล้านบาท ส่วนตลาดขนาดใหญ่จะมียอดขายวันละ 1 แสนบาท หากขายเดือนละ 4 ครั้งจะมียอดขาย 4 แสนบาท หรือคกอยู่ที่ปีละ 4.8 ล้านบาท หากรวม 77 จังหวัด ตลาดขนาดเล็กจะมีรายได้ต่อปี 184.8 ล้านบาท ขณะที่ตลาดขนาดใหญ่จะมีรายได้ 369.6 ล้านบาท

“ที่ผ่านมามาเกษตรกรมีปัญหาไม่มีช่องทางในการจำหน่าย ของดีไม่มีที่ขายหรือขายไม่ออกเพราะผู้ซื้อยังคงติดอยู่กับสินค้าเกษตรแบบเดิมๆ แม้เกษตรกรไทย จะปลูกพืชปลอดสารพิษได้ หรือปลูกพืชผักผลไม้ที่มีคุณภาพสูงแต่ผู้ซื้อไม่รับไปจำหน่าย กรมจึงดำเนินการให้เกิดตลาดที่มีความยั่งยืน โดยจะประเมินผลหลังดำเนินการครบปี หรือช่วงเดือนตุลาคม 2558” นายไอลพาร์ กล่าว

# ไมโครเครดิตแจกชุมชนละล้าน

## ก.เกษตรฯเร่งชงเข้ากรม.-ย้ำไม่ใช่กองทุนหมู่บ้าน

ก.เกษตรฯ เร่งชงโครงการ “ไมโคร เครดิต” แจกเงินชุมชนละล้านแก้ปัญหายั่งยืนเข้ากรม. โดยให้แต่ละชุมชนเสนอว่าจะทำโครงการอะไรเพื่อขอรับเงินแบบให้เปล่า ย้ำไม่ใช่กองทุนหมู่บ้านเพราะแต่ละชุมชนมีมากกว่า 1 หมู่บ้าน คาดใช้งบฯ 3,500 ล้านบาท

นายอภิชาติ พงษ์ศรีหกุลชัย ผู้ช่วยรมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากผลการหารือกับม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เตรียมเปิดตัวมาตรการช่วยเหลือภัยแล้งระยะที่ 2 ในปี 2558 โดยใช้ระบบให้เงินทุนชุมชน (ไมโคร เครดิต) เป็นเงินแบบให้เปล่า ชุมชนละไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท โดยคณะกรรมการระดับท้องถิ่นจะเป็นผู้พิจารณาพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย ที่ต้องฟื้นฟูหรือให้เงินเพื่อประกอบอาชีพ

เบื้องต้นกรมส่งเสริมสหกรณ์ จะลงสำรวจพื้นที่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ว่า มีพื้นที่ใดที่ประสบภัยแล้ง ที่เคยทำการเกษตรได้ แล้วปี 2558 คาดว่าจะประสบภัยแล้ง และไม่สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรได้ตามปกติ ประมาณ 3 พันชุมชน และคาดว่าจะต้องของบประมาณ 3.5 พันล้านบาท

“มาตรการช่วยเหลือภัยแล้งระยะที่ 2 คาดว่าจะออกมา

ในเร็วๆ นี้ เพราะขณะนี้เข้าสู่ฤดูแล้งทั่วประเทศ เกษตรกรอาจไม่มีน้ำในการทำเกษตรกรรม รัฐบาลจะให้การอุดหนุนเงินทุนเพื่อให้ชุมชนที่สามารถเลือกสิ่งที่ต้องการเพื่อให้นำเงินที่ไปต่อยอดธุรกิจ แต่ย้ำว่าไม่ใช่กองทุนหมู่บ้าน และไม่ได้ให้หมู่บ้านละ 1 ล้าน แต่ให้ชุมชนที่มีจำนวนสมาชิกชุมชนมากกว่า 1 หมู่บ้าน และเงินที่ให้จะเป็นการให้เปล่า ในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท”

สำหรับความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างข้าวเตรียมเสนอ ครม.ประมาณต้นปี 2558 เบื้องต้นสรุปโครงสร้างการปรับปรุงแล้ว มี 3 โครงการ คือ 1.โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพการผลิตข้าว ในส่วนนี้กรมการข้าวจะเป็นหน่วยงานที่ดูแล 2.โครงการปรับปรุงกรรม ส่วนนี้กรมส่งเสริมการเกษตรจะเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการสำรวจพื้นที่ และ 3.โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวเป็นอ้อย

ด้านนายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า กรมกำลังเร่งสำรวจพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ว่าทั่วประเทศไทย มีพื้นที่ใดที่ประสบภัยแล้ง และไม่สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรกรรมได้ เพื่อเลือกให้การอุดหนุน เมื่อเลือกพื้นที่เป้าหมายได้แล้วรวบรวม และจัดทำโครงการเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในเดือนธ.ค.นี้

## เตือนผู้เลี้ยงสุกร ระวังพื่ออาร์เอส เกิดช่วงเปลี่ยนฤดู<sup>12</sup>

● กระทรวงเกษตรฯ เตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ให้เฝ้าระวังโรคพื่ออาร์เอสในช่วงเปลี่ยนฤดูอย่างใกล้ชิด ทั่ววันส่งผลกระทบต่อพ่อแม่พันธุ์และลูกสุกร แนะนำหากพบอาการให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทั่วประเทศทันที

นายวิมล จันทโรทัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาวส่งผลให้สุกรเกิดความเครียด กินอาหารน้อยลง สุขภาพอ่อนแอและเจ็บป่วยได้ง่าย โดยโรคที่สำคัญและควรเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้ คือ โรคระบบทางเดินหายใจและระบบสืบพันธุ์ หรือโรคพื่ออาร์เอส ซึ่งในประเทศไทยได้พบการระบาดเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมา จึงขอให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเฝ้าระวังสุขภาพสุกรอย่างใกล้ชิด เพราะโรคดังกล่าวนี้เป็นโรคที่ก่อเกิดความเสียหายในสุกร โดยเฉพาะพ่อแม่พันธุ์ ละลูกสุกรได้

สำหรับสุกรที่เป็นโรคจะแสดงอาการความผิดปกติทางระบบสืบพันธุ์ เช่น แม่สุกรจะผสมติดยาก เกิดการแท้งในช่วงท้ายของการตั้งท้อง อัตราการตายของลูกสุกรแรกคลอดสูง อัตราการเข้าคลอดต่ำ และยังสามารถแสดงอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ เช่น หายใจลำบาก และอีกทั้งสุกรที่ได้รับเชื้อจะทำให้ภูมิคุ้มกันลดลง ทำให้มีโอกาสติดเชื้อโรคแทรกซ้อนอื่นๆ ได้ง่าย นอกจากนี้สุกรที่ไม่ได้แสดงอาการป่วยยังสามารถแพร่กระจายโรคแก่สุกรตัวอื่นได้ และที่สำคัญโรคนี้ยังไม่มียูวิธีรักษาที่มีประสิทธิภาพ ที่แน่นอน

ด้าน นสพ.อยุทธิ์ หรินทรานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยต้องปรับปรุงวิธีการเลี้ยงโดยนำมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพเข้ามาประกอบการเลี้ยงสุกร ซึ่งรายละเอียดมาตรการนั้น เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรสามารถขอรับข้อมูลได้ที่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ทุกแห่ง และหากเกษตรกรผู้เลี้ยงพบสุกรมีอาการของโรคลักษณะดังกล่าว หรือพบสุกรตายโดยไม่ทราบสาเหตุ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทั่วประเทศทันที

# เกาะข่าวเกษตร

เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗.....○ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนลำปาว และรับฟังการบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้งของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จ.กาฬสินธุ์ พร้อมมอบนโยบายในการบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยมี นายเลิควิโรจน์ ไกวัลดณะ อธิบดีกรมชลประทาน นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่๘ และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ.....○ นายเขาวลิต ธรรมโหมค สหกรณ์ จ.สตูลเข้าร่วมประชุมโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูป ยางพาราภายใต้แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ แก่สถาบันเกษตรกร ณ ห้องประชุม สำนักงานสหกรณ์ จ.สตูล.....○ นายศรีรัตน์ สุวรรณภาส สหกรณ์ จ.เพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ

ด้านการสหกรณ์ ในยุทธศาสตร์ที่ 3 สักยภาพ การเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการผลิต การตลาด และการเงินของสหกรณ์ โดยมีคณะทำงานขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ จ.เพชรบูรณ์เมื่อวันก่อน.....○ เจ้าหน้าที่กลุ่ม อารักขาพืช สำนักงานเกษตร จ.ราชบุรีนำโดย นายเสรี มุ่งเมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจเยี่ยมและประเมินศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลบางป่า โดยมี นายวิจิตร พันภัย ประธานศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ.....○ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2558” โดย นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังครานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กล่าวรายงาน ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ.....○

“กิด ทางไทย”



●● “บอกละอู่ ข้าวเกษตร” วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน “สองเกลอ” ทำหน้าที่เก็บข่าวมาเล่ากัน เรื่องแรก แบ่งงานเรียบร้อย ให้รัฐมนตรีใหม่ “อำนาจ ปะติเส” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ท่านปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ มอบหมายให้ดูแล การแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรตกต่ำ เนื่องจากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ โดยเฉพาะปัญหาราคายางพารา รวมถึงสินค้าการเกษตรอื่นๆ ด้วย

●● ส่วนการกำกับดูแลกรรมนั้น จะรับผิดชอบ 5 กรมกับอีก 2 รัฐวิสาหกิจ และ 1 องค์กรมหาชน ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมการข้าว สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ส.ศ.ก.) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 2 รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ องค์การสวนยาง (อศย.) และสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) และพิพิธภัณฑสถานเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

●● รับงานยังไม่ทันไร เกษตรกรทางานให้ทำทันที เมื่อวันก่อน กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง

ในนาม “แนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยาง (นกย.)” นำโดย สุนทร รักษ์รงค์ บุกรทำเนียบรัฐบาล แม้กลุ่มเกษตรกรจะยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ช่วยแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ และเรียกร้องให้ถอนร่าง พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ... ออกจากการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ทันที แต่อย่าลืมนว่างานแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ท่านอำนาจต้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาด้วย

●● ใกล้แล้วครับ งาน “เกษตรแฟร์เพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์” ปี 2557 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน-7 ธันวาคม ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพื่อนำรายได้สมทบมูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ และเผยแพร่ผลการดำเนินงานของมูลนิธิจุฬาภรณ์ ภายในงานมีการนำเสนอนวัตกรรมผลงานวิจัยด้านสุขภาพและสมุนไพรมากมาย รวมถึงนิทรรศการเกี่ยวกับมูลนิธิจุฬาภรณ์ การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สร้อยผีพระหัตถ์สินค้า ดร.น้ำใจ และผลิตภัณฑ์เซรามิก เป็นต้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมทำบุญกับงานเกษตรแฟร์เพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์ ในการนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ ขอรับ!



## ● มอบเงินช่วยเหลือชาวนา

12 เมื่อ วันที่ 28 พ.ย. เวลา 10.00 น. ที่  
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
สาขาอำเภอโชคชัย จ.นครราชสีมา นายโชติ  
พัฒน์ ลิขณรังสี นายอำเภอโชคชัย เป็นประธาน  
ในการมอบเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000  
บาท ตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร  
ผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาล หลังจากที่ทาง  
ธนาคารได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขึ้น  
ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ฤดูกาลผลิต  
ปี 2557/2558 และความถูกต้องของหลักฐาน  
ต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สร้างความปลื้มใจ  
และดีใจให้กับชาวนาที่ได้รับเงินเป็นอย่างมาก  
ซึ่งชาวนาที่ได้รับเงินส่วนใหญ่ต่างบอกว่าจะนำ  
เงินที่ได้ไปเป็นทุนในการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่  
กำลังเติบโตได้ที่อยู่ในขณะนี้

## กรมการข้าว เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคมทูลกระหม่อมฯ เยี่ยมชมแปลงนาสาธิตเกษตรกรปราดเปรื่อง โดยใช้หลัก “ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี” ในการทำนา ที่จังหวัดสุรินทร์

เมื่อเร็วๆ นี้ นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ตรงกลาง) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกรมการข้าว ได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่บ้านของนายสิทธิ์ และนางรำพึง อินทร์สำราญ (ที่ 4 และ 2 จากซ้าย) เกษตรกรปราดเปรื่องที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมการข้าว ในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผลงานของเกษตรกรปราดเปรื่องที่ประสบความสำเร็จ ภายใต้การดำเนินชีวิตด้วย



หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ในเรื่องของ “หลักความมีภูมิคุ้มกันที่ดี” ที่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

ลงบันทึกอุทฯ แก่ยางวูบ  
A๗ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
ประชุมแก้ปัญหาการค้ายางตกต่ำที่  
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง โดย  
เห็นร่วมกันว่าการแก้ปัญหาระยะ  
ยาว คือตั้งโรงงานอุตสาหกรรมสร้าง  
มูลค่าเพิ่มแทนส่งออกรูปแบบยาง  
แท่งรมควัน เพราะจีนผู้ซื้อรายใหญ่  
มีพื้นที่ปลูกทั้งในและต่างประเทศ  
มากขึ้น

# นครปฐมร่วมประเมินสหกรณ์ มุ่งพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

**นครปฐม :** นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อจัดมาตรฐานสหกรณ์ในจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่รับผิดชอบดูแลสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

นายประสาร กล่าวว่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 เป็นต้นมา กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีนโยบายการจัดมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง และได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง โดยปีงบประมาณ 2558 กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีนโยบายให้ขับเคลื่อนการ

จัดมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เป็นการต่อเนื่องสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม จึงได้จัดการประชุมคณะทำงานเพื่อจัดมาตรฐานสหกรณ์ในจังหวัดนครปฐมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ประเมิน สถานภาพและผลการดำเนินงานระหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์รวมถึงร่วมกันประเมินศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อผลักดันให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐานกรมส่งเสริมสหกรณ์ในปี 2558

นายประสาร กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ ผลจากการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จะสะท้อนให้เห็นว่าสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรมีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรเพื่อนำมาเป็นข้อมูลใช้กำหนดแนวทางการดำเนินงานหรือแนวทางการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านมาตรฐาน รวมทั้งนำไปสู่ความเข้มแข็งเป็นที่พึงของสมาชิกในอนาคต

## อบรมเกษตรกร 2 ธ.ค.นี้

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน และสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่เกษตรกรทั่วประเทศเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันที่ 2 ธ.ค.นี้ ในส่วนกลางจะมีพิธีเปิดที่สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารมินบุรี ในต่างจังหวัดจัดที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ ทั่วประเทศ จังหวัดละ 100 คน

## ประมงหัวไทรฮือฮับเรือต่างท่า

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. ที่คลองแพรกเมือง ต.หน้าสวน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช เครือข่ายชาวประมงหัวไทร นำโดยนายนรินทร์ นิยมเคชา นำเรือออกไปจับกุมเรือประมงต่างชาติ ที่ลักลอบเข้ามาจับปลาในน่านน้ำไทย โดยมีเรือประมงสัญชาติเวียดนาม 1 ลำ ลูกเรือ 11 คน และเรือประมงสัญชาติกัมพูชา 1 ลำ ลูกเรือ 7 คน จากการตรวจสอบเรือทั้งสองลำ พบเครื่องมือทำการประมง ปลิงทะเลหมักเกลือ ปลา และสัตว์ทะเลต่างๆ เป็นจำนวนมาก กระทั่งนำเรือทั้งสองลำเข้าฝั่ง เจ้าหน้าที่ประมง และตำรวจ สภ.หัวไทร จึงมารับตัวกลุ่มลูกเรือต่างชาติทั้งหมดไปดำเนินคดี

ด้านนายนรินทร์กล่าวว่า ขณะนี้มีเรือประมงทั้งเวียดนามและกัมพูชาเข้ามาในน่านน้ำไทยเป็นจำนวนมาก บางครั้งนำเรือมาจอดไว้ที่เกาะกลางทะเลอ่าวไทย 3-4 ลำ จนเรือชาวบ้านไม่กล้าเข้าไปจอดเกรงว่าจะได้รับอันตราย พอแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปจับกุมก็ไม่สนใจ ทำให้เครือข่ายชาวประมงทนไม่ไหวจึงต้องลงมือเอง

## กระตุ้นจ้างงานเพิ่มรายได้ช่วงคนาปรัง

● กรมชลประทานเร่งกระตุ้นการจ้างแรงงานเกษตรกรกลุ่ม  
เจ้าพระยา-แม่กลอง หวังช่วยเสริมรายได้ในช่วงงด  
ทำนาปรัง ช่วยชาวนาพันวิกฤติแล้ง

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน  
เปิดเผยว่า ภายหลังจากกรมชลประทานได้ประกาศ  
รับสมัครแรงงานที่มีชื่ออยู่ในบัญชีครัวเรือนเกษตรกร  
กับกรมส่งเสริมการเกษตรรวมไปถึงสมาชิกกลุ่ม  
ผู้ใช้น้ำของกรมชลประทานในเขตประกาศงดส่ง  
น้ำเพื่อทำนาปรังฤดูเพาะปลูก 2557/58 มาตั้งแต่  
ต้นเดือนพฤศจิกายน 2557 เพื่อเข้าทำงานในการ  
ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารชลประทานนั้น ปรากฏ  
ว่ามีเกษตรกรได้ให้ความสนใจพอสมควร โดยเฉพาะ  
ในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาทั้ง 22 จังหวัด ซึ่งเกษตรกรจะ  
เก็บเกี่ยวนาปีเสร็จก่อนพื้นที่อื่นๆ ได้เริ่มรับสมัครมา  
จนถึงปัจจุบันมีทั้งสิ้นประมาณ 18,908 ราย

รับการจัดจ้างแรงงานดังกล่าว กรมชลประทาน  
ได้ใช้เงินจากงบประมาณปกติ ปี 2558 และงบกระตุ้น

เศรษฐกิจ รวมจำนวน 4,137.62 ล้านบาท ซึ่งจะ  
สามารถจ้างแรงงานที่ผ่านหลักเกณฑ์ทั่วประเทศ  
ได้ประมาณ 450,000 ราย โดยลุ่มน้ำเจ้าพระยา  
กับลุ่มน้ำแม่กลองได้รับการจัดสรรงบประมาณมาก  
ที่สุดประมาณ 1,400 ล้านบาท สามารถจ้างแรงงาน  
ได้ประมาณ 160,000 ราย จากเป้าหมายครัวเรือน  
เกษตรกรทั้ง 2 ลุ่มน้ำ

นายประวิตวิทย์ สวัสดิ์ดวง ผู้อำนวยการสำนัก  
ชลประทานที่ 13 กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ในพื้นที่  
ลุ่มน้ำแม่กลองซึ่งสำนักชลประทานที่ 13 รับผิดชอบ  
นั้น ขณะนี้อยู่ในช่วงที่เกษตรกรกำลังจะทำการเก็บ  
เกี่ยวข้าวนาปี ซึ่งกรมชลประทานได้ประชาสัมพันธ์ขอ  
ความร่วมมือให้งดทำนาปรังแล้ว และได้เริ่มเปิดรับ  
สมัครจ้างแรงงานเพื่อทำงานด้านชลประทานแล้วเช่น  
กัน คาดว่าจะมีเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการ  
งดทำนาปรังปี 2558 มาสมัครในช่วงแรกประมาณ  
5,200 ราย